



สมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Lawn Tennis Association of Thailand Under His Majesty's Patronage

ประกาศ สมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง การเปลี่ยนใช้ลูกเทนนิสในรุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี และ ๑๐ ปี

สำหรับการแข่งขันรายการเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ

และรายการ LTO Junior Championship

ตามที่สมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีแผนงานในการเปลี่ยนมาใช้ลูกเทนนิสบอลเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการพัฒนานักเทนนิสเยาวชนของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักเทนนิสเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นที่ดีขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเทนนิสเยาวชนในประเทศไทย สมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ลูกเทนนิสในรุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี และ ๑๐ ปี สำหรับการแข่งขันรายการเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ และรายการ LTO Junior Championship

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จะเริ่มนำลูกเทนนิส บอลเขียว มาใช้แทนลูกเทนนิส บอลเหลือง สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี และ ๑๐ ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความเร็วและการโค้ง: ลูกเทนนิสบอลเขียวมีการโค้งที่ช้ากว่าและต่ำกว่าบอลเหลือง ทำให้นักกีฬาเทนนิสเยาวชน มีเวลาปรับตัวและควบคุมลูกบอลได้ดีขึ้น ส่งเสริมให้นักกีฬาสามารถเรียนรู้ทักษะพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. น้ำหนักเบา: ลูกเทนนิสบอลเขียวมีน้ำหนักเบากว่า ทำให้นักเทนนิสรุ่นเยาว์สามารถควบคุมการตีลูกได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการใช้แรงเกินควร
๓. สอดคล้องกับโปรแกรมการพัฒนาของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) : การใช้ลูกเทนนิสบอลเขียวเป็นไปตามโปรแกรม "Play and Stay" ของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและสนุกสนานในการเล่นเทนนิส ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจและพัฒนาฝีมือในการเล่นอย่างต่อเนื่อง

ความแตกต่างระหว่างลูกเทนนิสบอลเหลืองกับบอลเขียว

น้ำหนัก:

บอลเหลือง: น้ำหนักประมาณ ๕๖-๕๙.๔ กรัม

บอลเขียว: น้ำหนักประมาณ ๔๗-๕๑.๕ กรัม

ลักษณะและการใช้งาน:

บอลเหลือง: มีการโค้งที่เร็วและสูง เหมาะสำหรับนักกีฬาที่มีทักษะและประสบการณ์ในการเล่นสูง

บอลเขียว: มีการโค้งที่ช้ากว่าและต่ำกว่า เหมาะสำหรับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่ยังต้องการพัฒนาทักษะและการควบคุมลูกบอล

100 หมู่ที่ 9 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

100 Moo 9 Muang Thong Thani, Chaengwattana Rd. Pakkred District, Nonthaburi 11120 THAILAND

Tel (66-2) 503 4080 E-mail address: ltat_thai@ltat.org www.Ltat.org

ภาพเปรียบเทียบระหว่างบอลเหลืองและบอลเขียว



หากมีข้อต้องพิจารณาใด ๆ ความใดมิได้ปรากฏตามประกาศฉบับนี้ หรือปรากฏตามประกาศ แต่มีข้อขัดแย้ง หรือปรากฏตามประกาศแต่มีเหตุที่ต้องให้ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ ให้เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัย และผลการพิจารณาของเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม)

นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์